

# “ริต้า” ปลื้ม คว่ำพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ CP

## Balance สวย หุ่นดี แบบไม่ต้องอด

กรุงเทพมหานคร, 26 พฤษภาคม 2558 : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในนามผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานสำเร็จรูปแช่แข็งแบรนด์ซีพี โดยนายวิวัฒน์ ตันติเวสส รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านการตลาด ,นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด และนาย กมลลาศ พัฒนาไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด เอาใจคนรักสุขภาพและรูปร่างร่วมจัดงานแถลงข่าว “ไขความลับ นั้บหุ่นดี กับ CP BALANCE” เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ CP Balance อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพแคลอรีต่ำ แต่ให้สารอาหารครบถ้วนและสมดุลเหมาะกับคนที่ใส่ใจสุขภาพและรูปร่าง โดย CP Balance เน้นที่การมีความสุขกับการไดเอทแบบไม่ต้องอด และได้นางเอกสาวสวย หุ่นดีวิกพระราม 4 “ริต้า-ศรียิรริต้า เจนเซ่น” มาทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ บอกเล่าเรื่องราวของการดูแลสุขภาพจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมเชิญชวนผู้บริโภคหันมาควบคุมน้ำหนักและดูแลรูปร่างด้วยวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัย ด้วยการนับแคลอรีในการทานอาหารเพียงเริ่มต้นด้วยอาหารที่แคลอรีต่ำ คุณก็ยังสามารถเอ็นจอยกับของโปรดที่ชอบอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในงานอัดแน่นไปด้วยความรู้เรื่องสุขภาพจากหมอผิง แพทย์หญิงธิดากานต์ รุจิพัฒนากุล และนอกจากนี้ยังมีพิธีกรคนดัง “กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ” มารับทำหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมสร้างสีสันภายในงาน

นางเอกสาวชื่อดัง “ริต้า-ศรียิรริต้า เจนเซ่น” ซึ่งรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายทอดภาพลักษณ์เป็นตัวแทนผู้หญิงสวยสุขภาพดี ดูแลรูปร่างด้วยวิธีการที่ถูกต้องกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ริต้าดีใจและภูมิใจมากๆค่ะ ที่ทาง “ผลิตภัณฑ์ CP BALANCE” เลือกให้ริต้าเป็นพรีเซนเตอร์ ปัจจุบันนี้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายต่างให้ความสนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพไม่แพ้กัน นอกจากการออกกำลังกาย การเลือกอาหารที่มีประโยชน์มารับประทานก็สำคัญอย่างยิ่งค่ะ มีหลายท่านนะคะที่พอเริ่มอ้วนแล้วไปใช้วิธีลดความอ้วนผิดวิธี กินยาลดความอ้วนบ้างล่ะ อดอาหารบ้างล่ะ ริต้าแนะนำเลยนะคะว่า ถ้าหากใครคิดจะลดน้ำหนักด้วยวิธีแบบนี้ผิดมากๆเลย ที่สำคัญอันตรายมากๆ ด้วย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ คำนวณแคลอรีให้เพียงพอสำหรับร่างกายนอกจากจะทำให้เราสุขภาพดีแล้ว ริต้ายังรู้สึกเลยว่าหุ่นดีกว่าแต่ก่อนค่ะ อยากดูดี สุขภาพดี แสบปีสุดท้ายแบบริต้า เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์ CP BALANCE” ซิคะ” ริต้า กล่าวทิ้งท้าย

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมได้ที่ [www.facebook.com/cpbalance](http://www.facebook.com/cpbalance)